

### \*\*\*TÍNH, MARKETING VÀ SỰ LỰA CHỌN QUYẾT ĐOÁN\*\*\*

Việt Nam, 2018.10.08 12:10 chuyến máy bay hãng China Airlines (Noi Bai –Tai Chung) mang sứ mệnh "vận chuyển" giấc mơ của con dân Việt đến một miền đất mới mang tên "Đài Loan" hay còn gọi là Đảo Ngọc.Và trên chuyến bay đó có một cô gái chưa tròn 18 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống hồi hộp không ngủ trong suốt 2 tiếng bay để muốn biết Đài Loan có như trên Google Search không?Lúc máy bay hạ cánh cũng là lúc bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi con chữ của mình tại trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Triều Dương khoa quản lý Marketing và quản lý Logistics.

Mình là du học sinh theo hệ vừa học vừa làm.Đây là lựa chọn của mình .Mình sinh ra và lớn lên trên vùng đất Mỏ. Hồi học cấp 3 "Du học" đó là thứ gì đó rất là xa xỉ đối với mình vì hoàn cảnh gia đình có chút khó khăn.Mẹ mình vừa bước ra khỏi "tiếng gọi tử thần" của bệnh hiểm nghèo.Mẹ giành giật sự sống từng ngày để được nuôi nấng mình và em gái nên người. Đứng trước việc lựa chọn tiếp tục học Đại học vì tương lai hay đi làm kiếm tiền đỡ đần mẹ thực sự quá khó với mình.Và qua sự rủ rờ của cô bạn cùng lớp và lời động viên của gia đình.Mình quyết định xách balo lên và đi với hy vọng tương lai có thể lo cho gia đình. Với số tiền bảo hiểm chữa bệnh hiểm nghèo ít ỏi của mẹ,mẹ cũng để lo hết cho chuyến đi du học của mình."Cuộc đời của mẹ khổ cực rồi giờ mẹ muốn con là chính con"- lời mẹ nói làm mình nhói tim và tạo động lực cho mình mỗi khi mình muốn bỏ cuộc.

Trường mình tọa lạc tại Đài Trung sôi động của Đài Loan.Nằm dưới chân quả đồi nhỏ trường mình nhìn ra xa là view của TP Đài Trung.Xung quanh toàn là cây xanh, không khí trong lành còn có tiếng chim hót líu lo.Đây thực sự là một không gian học tập như mình mơ ước.

Trường của em bé bé nằm ở giữa rừng cây đúng thế thật. Bắt đầu thấy yêu nơi này rồi hihi. Những ngày đầu tiên đi học của du học sinh.Sự bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ làm khiến mình lo lắng thực sự.Năng lực tiếng trung ở mức giao tiếp cơ bản xin chào, cảm ơn. Mỗi lần thầy cô khoa mình giảng bài phải viết chữ thật to như trứng khủng long để học sinh nhìn rõ . Rồi thầy cô nói xong 1 câu thì có anh chị trợ giảng phiên dịch.Lượng tiếng trung mình học được ở nhà thực sự sang bên này chỉ là rất ít.Vì thầy cô khoa mình sợ chúng mình đi làm sẽ bị bắt nạt vì thế mà thầy cô mở lớp tiếng trung mời giáo viên Đài bổ túc buổi tối.Và may mắn là trong trường có các anh chị tiền bối luôn nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của mình.Sau 6 tháng đầu tiếng trung của mình tiến bộ hơn và đây mới chỉ bắt đầu cho những khó khăn tiếp sau.Làm sao để có tiền đi học? Lo sợ học sinh của mình sẽ sa ngã tìm công việc xấu,thầy cô nỗ lực tìm đơn vị thực tập cho lớp mình.Với vốn tiếng trung ít ỏi của mình,mình đã qua vòng phỏng vấn của đơn vị thực tập MacDonald's. Đây thực sự là cơ hội để trau dồi và phát triển năng lực tiếng trung của mình.Và hơn hết là tự lập tài chính đủ để sinh hoạt và đóng tiền học.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp với 100% là người Đài.Tốc độ và hiệu quả công việc là 2 điều mình nhận ra không thể thiếu khi thực tập tại đây.Nói nhanh và làm nhanh rồi làm thế nào để tiếp thị sản phẩm đến tay khách hàng. người Đài rất là thân thiện,có khó khăn trong công việc họ luôn giúp đỡ và nếu hợp cạ thì tán dóc được cả ngày.Và họ cũng rất thích học tiếng Việt. Đối với mình cảm nhận nền giáo dục Taiwan vô cùng tiên tiến, thầy cô khoa mình luôn đưa những trang thiết bị hiện đại để phục vụ bài giảng. lấy học sinh "làm gốc" học sinh

bên cạnh học các môn học khô khan "khó nuốt" mà nhà trường luôn chú trọng vào các hoạt động ngoại khóa, thực hành thực tiễn để học sinh phát triển toàn diện.

Vì sinh sống và học tập xa nhà là làm bạn với tủ thân và cô đơn. Những ngày lễ tết mình tranh thủ thời gian đi kiếm tiền. Nhớ, niềm mong ước được quây quây bên gia đình sao mà khó đến thế. Nhưng gia đình cũng chính là động lực duy nhất để mình tiếp tục cày cuốc. Có lẽ vì thế mà nhiều lúc mình cũng mất cân bằng giữa học và làm (điểm hạn chế của hệ vhl). Thầy cô biết tình hình lớp mình đa số như vậy nên thầy cô hay tìm cách giúp học sinh qua việc trao giải thưởng tiền mặt qua các buổi báo cáo cuối kì hay là tổ chức các chuyến đi du lịch 2 ngày 1 đêm ở các điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan. Vừa khuyến khích học sinh vừa giúp hs mở rộng tầm mắt về văn hóa và đất Đài. Các dịp lễ tết thầy cô còn tổ chức những bữa ăn thân mật mang hương vị Việt Nam để chúng mình nguôi nỗi nhớ nhà. Có những thứ phải tự mình trải nghiệm, tự đôi chân bước qua mới thấu hiểu được giá trị của nó! Tính của ngày hôm nay đã là cô sinh viên đại học năm 3 tự tin và bản lĩnh hơn. Có thể một thời gian ngắn nữa thôi mình sẽ hoàn thành việc học và trở về quê hương bên gia đình để viết tiếp những trang mới cho cuộc sống sau của mình, khoảng thời gian bây giờ mình rất trân trọng từng khoảnh khắc sống, học tập và làm việc ở khoa quản lý Marketing và quản lý Logistics và Triều Dương ngôi nhà thứ hai của mình - một môi trường lý tưởng dành cho những bạn trẻ yêu thích lĩnh vực nghiên cứu và sáng tạo khoa học. BEST CHOICE 🍊  
CẢM ƠN, CẢM ƠN VÀ CẢM ƠN.

[#2021 愛在行銷](#) [#朝陽科技大學](#) [#行銷與流通管理系](#) [#love](#) [#marketing](#) [#大學留學生](#)

